

## กํารายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

● นำเสนอเมื่อ 6 มิ.ย. 2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



## ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จำนวนทั้งสิ้น ๔,๓๗๖ แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔,๓๖๗ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	สังกัด	สถานศึกษา	จังหวัด
ภาคกลาง (กทม.๙)			
๑	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตดุสิต	โรงเรียนวัดประหารระเบิดธรรม	กรุงเทพมหานคร
๒	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตบางซื่อ	โรงเรียนวัดทองสุทธาราม	กรุงเทพมหานคร
๓	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตจอมทอง	โรงเรียนวัดนาคนิมิตร	กรุงเทพมหานคร
๔	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตสายไหม	โรงเรียนวัดหนองใหญ่	กรุงเทพมหานคร
๕	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตทวีวัฒนา	โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรุงเทพมหานคร
๖	สำนักงานการศึกษา กทม. เขตดอนเมือง	โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา	กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/37458/420054.pdf>